



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน  
หรือปฏิบัติหน้าที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่มีอาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ การอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น รวดเร็ว ขึ้นและเสี่ยงการปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย	๒x๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่อาจมีการ เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่ออย่างไม่เสมอ ภาคกัน - เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจ ตาม ก ก ฎ ห ม า ย เพื่อ ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือ ญาติ ของตนเอง	๒x๑ (ต่ำ)	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. กำหนดช่องทางร้องเรียนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ให้ประชาชนรับทราบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดทำคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ค้าหรือ คู่สัญญา	๓x๒ (ปานกลาง)	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ และหลักกฎหมาย และการรับผิดชอบในกรณีการทุจริต ต่อหน้าที่ ๒. กำหนดการปฏิบัติงานให้มี การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างทาง website ของเทศบาล
๔.การบริหารงานบุคคล	- ก า ร ร ี ย ก ร ับ ผลประโยชน์จากการ โอนย้าย บรรจุ แต่งตั้งใน หน่วยงาน	๒x๑ (ต่ำ)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ คุ้มครองความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
Degree of risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง